



ข่าวสาร

สภามทส.

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

SUT COUNCIL
Newsletter

ประเด็นข่าว

	หน้า
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560	1
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ	1
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560	2
กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน	4



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560



ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ

(วาระการดำรงตำแหน่ง : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ได้ครบวาระในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยได้กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ ประกอบด้วย



รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก
ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์



ศาสตราจารย์
ดร.สันติ แมนศิริ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์



ศาสตราจารย์
ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร



อาจารย์ นายแพทย์
ลิขิต มาตระกูล
สำนักวิชาแพทยศาสตร์



รองศาสตราจารย์
ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประชุมครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง ตามที่เสนอ



ขออนุมัติ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม

อนุมัติสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) สรุปผลการประเมินฯ ที่เสนอ ดังนี้

หัวข้อการประเมิน/ผู้ประเมิน	คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	92.40	70	64.68
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
2. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	100.00	30	30.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
		รวมคะแนนสุทธิ	94.68
		ระดับผลการประเมิน	ระดับดีเยี่ยม



ขออนุมัติ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม

อนุมัติสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) สรุปผลการประเมินฯ ที่เสนอ



ขออนุมัติ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

อนุมัติกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ



นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาและใช้กระบวนการสะท้อนกลับ (Reflection Process) พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่งควรมีการเทียบระดับ (Benchmarking) เพื่อวางแผนการดำเนินงานในอนาคต
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว ดังนี้
 - 2.1) เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการไว้ในทุกหลักสูตร โดยมีได้มุ่งเน้นดำเนินการเฉพาะกิจกรรมนอกหลักสูตร
 - 2.2) เพิ่มเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะกระแสเงินสด (Cash Flow) เครื่องมือทางการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงจูงใจโดยการเรียนรู้จากต้นแบบ (Learning from Idol)
 - 2.3) การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิตควรมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและการทำงานเป็นทีมหรือการเรียนแบบสหวิชาชีพ (Inter-Professional Education; IPE)
- 3) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์บริบทของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนของประเทศไทย 4.0 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



การดำเนินงานนโยบายแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการเพื่อสังคม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมกับผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้เห็นภาพชัดเจน และอาจกำหนดให้มีหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้รับผิดชอบ
- 2) มหาวิทยาลัยควรให้นักศึกษาดำเนินกิจการเพื่อสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาจากสภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย โดยกำหนดรูปแบบธุรกิจ กระบวนการ และผลลัพธ์ให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการเพื่อสังคม
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน



นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ

ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้

4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0 ในการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมสหกิจศึกษาไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หอรั้งตันาวดี รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

9-10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายพิเศษเรื่อง สหกิจศึกษา 4.0 และนายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา ในการสัมมนาผอ.จารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 55 คน ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และนางนงเยาว์ สุคำภา หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มดุงศักดิ์ สุขสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการศึกษาดูงานด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นต้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้จัดทำ

- ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ปรึกษา
- อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา ประมูลสุข
นางนงเยาว์ สุคำภา
นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยิ้มสบาย
นางสาวจรรย์ วิวิฒนากุล
กองบรรณาธิการ
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้จัดทำ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4422 4027, 0 4422 4033, 0 4422 4386
โทรสาร 0 4422 4030

The Suranaree University of Technology Council Office

111 University Avenue, Muang, Nakhon Ratchasima, 30000, THAILAND
Tel. 0 4422 4027, 0 4422 4033, 0 4422 4386 Fax 0 4422 4030
E-mail: ucouncil@sut.ac.th : <http://www.sut.ac.th/ouc>